



# Hành động Cộng đồng

“Trải qua tất cả sự phát triển công nghiệp và những thay đổi đối với dòng sông, nó vẫn tiếp tục chảy, không chỉ với nước mà còn với tâm hồn của những người yêu mến nó.”

James Rasmussen, Dòng sông một thời và tương lai

South Park là một cộng đồng quan tâm đến nơi họ sống, làm việc và vui chơi. Trước khi có thể tiếp cận được bờ biển này, người dân đã mơ ước về sự công bằng và phục hồi môi trường, kết nối con người với dòng sông và với nhau.

Sau 100 năm bị ô nhiễm công nghiệp và đô thị, địa điểm này đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ phân loại là địa điểm Siêu gây quỹ hành động sớm. Cần phải dọn dẹp ngay lập tức các vật liệu nguy hiểm. Cộng đồng Thung lũng Duwamish đã nhìn ra tiềm năng ở khu vực ven sông này và thách thức các kế hoạch sử dụng công nghiệp ban đầu của Cảng. Cảng đồng ý. Quá trình dọn dẹp mất 5 năm, đỉnh điểm là vào tháng 12 năm 2014. Tiếp cận đường bờ sông và cải thiện môi trường sống ở cửa sông, và công viên mở cửa cho công chúng vào mùa hè năm 2022.

Duwamish River People's Park và Shoreline Habitat hiện là một tài sản cộng đồng và môi trường được định hình bởi nhiều người. Chúng tôi tôn vinh dòng dõi bản địa 10.000 năm tụ tập ở nơi này. Chúng tôi kỷ niệm việc cải tạo một công viên sạch sẽ, an toàn và thân thiện. Chúng tôi mời gọi mọi người tập hợp, học hỏi và bảo vệ, mang lại giá trị tích cực cho tương lai.

## Cam kết với dòng sông

"Môi trường bắt đầu từ đôi chân của bạn. Bạn đã tham gia vào một môi trường mỗi khi bạn đi tới

John Beal

John Beal, cư dân quá cố của South Park, được biết đến như một anh hùng ban đầu trong việc khôi phục dòng sông. Ông ấy từng sử dụng thuyền cá nhân của mình để loại bỏ rác khỏi mép nước, giáo dục nhiều người về sông Duwamish và truyền cảm hứng cho những người hàng xóm của anh ấy chia sẻ niềm đam mê và ủng hộ môi trường của anh ấy.

Công việc quản lý sông Duwamish của John Beal được tăng tốc khi ông được thông báo rằng mình còn bốn tháng để sống. Trong 27 năm tiếp theo, ông ấy đã tạo ra những tác động khắp vùng sông. Ông đã thành lập Tổ chức Bảo vệ Đời sống Thủy sinh của Hiệp hội Hàng hải Quốc tế (I'M A PAL), một tổ chức đảm bảo rằng sự chú ý, nguồn lực và sự quan tâm đều hướng đến việc khôi phục Hamm Creek.

Ông là nhà tổ chức và lãnh đạo, hỗ trợ mạnh mẽ công tác dọn dẹp và phục hồi sông thông qua Liên minh Duwamish Alive, Liên minh Dọn dẹp Sông Duwamish, ECOSS, Tổ chức Bảo tồn Cựu chiến binh, v.v. Di sản của John Beal tiếp tục truyền cảm hứng cho giới trẻ và các thành viên cộng đồng ở Thung lũng Duwamish để hành động vì môi trường ngày nay.



Tom Reese